

## **ตอนที่ 8**

**มณีนาคราช พระพญาเหล็ก (พระเหล็กไหล) เหล็กไหลนาคราช พระแก้วมณีโชติ พระพิมพ์ข่มกอบทองคำ พระพุทธรูปทองคำขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เสด็จมาทางอากาศ เมื่อ วันเสาร์ที่ 28 เม.ย. 2555 เวลา 21-22 น. ณ วัดป่าประชาสามัคคีธรรม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม**

ผู้ที่มาร่วมพิธีนั้นจำนวน 10 คน เป็นผู้มาร่วมบุญใหม่ 8 คน คราวนี้มีผู้ร่วมบุญที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก, เจ้าหน้าที่จากแท่นปีโตรเลียมของปตท., คุณครู, นายทหาร, อีกคณะหนึ่งสี่ท่านครับ

เดินทางถึงวัดฯ เมื่อเวลา 16.30 น. ผมได้นำทุกท่านไปพบเจ้าหน้าที่วัดฯ เพื่อนำไปสักการะพระพุทธรูปทองคำโบราณ มณีนาคราช พระแก้วมณีโชติ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในศาลาที่สถิตย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว คราวนี้ทางเจ้าหน้าที่วัดฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมบุญนั้นได้ชมบารมีพระพุทธรูปทองคำคะเนน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 20 กก. จากโต๊ะหมู่ให้พวกเราได้ชมบารมีอย่างใกล้ชิด นับเป็นวาสนาของผมและผู้ร่วมบุญในครั้งนี้

และทุกครั้งผมจะพาทุกท่านไปดูสถานที่ที่จะทำพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในขณะที่ฟ้ายังสว่าง เพื่อให้ทุกท่านได้ตรวจสอบสถานที่ เพื่อดูว่าจะมีวิธีการเล่นกลเกี่ยวกับการเสด็จทางอากาศของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ หรือไม่ แต่ทุกท่านที่มาครั้งนี้ศรัทธาและเชื่อมั่น จึงผ่านขั้นตอนนี้ไป ต่อมาผมก็ได้อธิบายว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้นั้นจะมาในท่านองไหน และจะนั่งอัญเชิญกันบริเวณใด

หลังจากชมดูจนพอใจแล้ว ทั้งคณะก็ได้ไปชำระร่างกายเปลี่ยนชุดขาวที่ห้องพักโรงแรม รับประทานอาหารเย็นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธี

กลับมาที่วัดฯ เวลาประมาณ 19.30 น. ผมได้เริ่มให้ทุกท่านได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ บริเวณวัด ซึ่งได้แก่ ศาลาจารย์สุเมธดาบส ศาลพระแม่ธรณี ศาลองค์ปูนาคราช ณ บริเวณพิธี ผมนำทุกท่านไปยังบริเวณสถานที่พิธีอัญเชิญ การพิธีนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติมา คือสวดมนต์ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ประมาณครึ่งชม. หลังจากนั้นพระอาจารย์บุญสวนก็มาที่พิธี แล้วมณีนาคราชและวัดถมุงคลอื่นๆ ก็เสด็จตกลงตามเนื้อตัวผู้มาอัญเชิญ ตกลงบนหลังคาเด่นที่ข้างถ้าเป็นมณีนาคราชของค์ใหญ่ ผู้มาใหม่นั้นเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง องค์พญานาคราชมีจริง ภพภูมิอื่นๆ นั้นมีจริง

วันนี้ฯ ทางวัดฯ จะมีพิธีอัญเชิญพระใหญ่ ซึ่งหมายถึงพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ และอนุญาตให้ผู้ร่วมบุญในคืนนี้ได้เข้าพิธี นับเป็นวาสนาของผมและผู้ร่วมบุญท่านอื่นๆ ด้วย

พระใหญ่ที่อัญเชิญมานี้ คະเนหน้าตักประมาณ 5 นิ้ว น้ำหนักไม่ควรต่ำ 20 กก. เพราะยกถุ่ม 2 แขนในท่านั่งขัดสมาธิหรือพับเพียบแทบยกไม่ขึ้น ผมได้ถ่ายรูปร่องรอยพื้นดินที่พระใหญ่เสด็จตกลงมาไว้ให้ชมกันด้วย ผู้ร่วมบุญอื่นๆ ก็ได้เข้ามาดูด้วยเช่นกัน

ขอเชิญชมภาพมณีนาคราชและวัดถมุงคลอื่นๆ ที่เสด็จมาในคืนนี้ครับ



พระพญาเหล็กเสด็จจากภูเขาควายและมณีฯ ต่างๆ เสด็จมาโปรดคุณครูเปิ้ล



มณีนาคราช พระแก้วกรุฮอด พระปิตตาเหล็กไหล และเหล็กไหลจากภูเขาควาย เสด็จมาโปรดนายทหารจากค่ายสุรธรรมพิทักษ์



มณีนาคราชและเหล็กไหลที่เสด็จมาโปรดคชภูมิตัดท่านหนึ่ง  
(ท่านไม่ยอมเปิดเผยตนครับ)



มณีนคราช มณีสूरียัน พระบิดตาพญาเหล็ก เหล็กไหลจากภูเขาควาย  
ที่เสด็จมาโปรดครอบครัวคุณหนู



พระทองคำที่เสด็จจากการธัญเชิญของทางวัดฯ ในคืนเดียวกัน



พระใหญ่หรือพระพุทธรูปทองคำทั้งสององค์เสด็จจากการอัญเชิญของทางวัดในคืนเดียวกัน องค์ขวานั้นคะเนน้ำหนักจากการได้ยกคานว่าไม่ต่ำกว่า 20 กก. ตอนเสด็จขึ้นมาใหม่ๆ นั้นยังมีคราบดินติดอยู่ตามองค์พระอยู่ครับ ครูอาจารย์ได้กราบถามพระเบื้องบนแล้วทราบว่าเป็นพระพุทธรูปแทนองค์ "สมเด็จพระกัสสปะพุทธเจ้า" พระพุทธเจ้าองค์ที่ 3 ของภัทรกัปนี้ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล)



ร่องรอยพื้นดินที่พระใหญ่เสด็จลง ซึ่งอยู่ตรงหน้าพระอาจารย์บุญสวน พื้นดินตรงนั้นค่อนข้างแข็งแต่ก็ยังคงปรากฏรอยให้เห็น

---